
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งท่ี ๓) ประจำปพุทธศักราช 256๘ 

วันพุธท่ี ๒๒ มกราคม 2568 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.๓๐ น. 

  เม่ือสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุม นายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี รองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 สภากรุงเทพมหานครขอตอนรับนักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนปยะจิตวิทยา 

จำนวนรวม 100 คน ที ่ได มาร วมรับฟ งการประช ุมสภากรุง เทพมหานคร ณ  ห องส ัง เกตการณ   

โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหนักเรียนไดเรียนรู และเขาใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดจาก

ประสบการณตรงนอกชั้นเรียน 

 1.2 นายสุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสือขอลาประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากติดภารกิจ 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

 รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั ้งที ่ 6) 

ประจำปพุทธศักราช 2567 วันพุธท่ี 7 กุมภาพันธ ๒๕๖7 

 - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

(ครั้งท่ี 6) ประจำปพุทธศักราช 2567 วันพุธท่ี 7 กุมภาพันธ ๒๕๖7 

 

3. กระทูถาม 

 3.1 กระทูถามสดของนางอนงค เพชรทัต เรื่อง ความคืบหนาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารยวิศณุ ทรัพยสมพล 

และนายศานนท หวังสรางบุญ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 3.2 กระทู… 
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 3.2 กระทู ถามสดของนางกนกน ุช กลิ ่นส ังข  เรื ่อง ความค ืบหน าในการก อสร าง

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง 

 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยทวิดา กมลเวชช 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 3.3 กระทูถามสดของนายกิตติพงศ รวยฟูพันธ เรื่อง การปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 

ถนนประชาอุทิศ เขตทุงครุ 

 - นายชัชชาติ  สิทธิ พันธุ  ผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ  ผิ วงาม  

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 

4. เรื่องท่ีเสนอใหม  

 4.1 ญัตติของนางสาวนฤนันมนต หวงทรัพย เรื ่อง ขอใหกรุงเทพมหานครพิจารณา

ปรับปรุงศูนยกีฬากรุงเทพมหานครทุกแหงเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 4.2  ญัตติของนายพุทธิพัชร ธันยาธรรมนนท เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครประสาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดำเนินการทางกฎหมายเก่ียวกับการจำหนายกระทอมและกัญชาบริเวณ

ใกลเคียงสถานศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 4.3  ญัตติของนางสาวรัตติกาล แกวเกิดมี เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครพิจารณารูปแบบ

การกอสรางและปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกูภัยของกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับจำนวนประชากร 

ลักษณะทางกายภาพ และมีความเหมาะสมตอการใชงานในแตละพ้ืนท่ี 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 4.4  ญัตติดวยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื ่อง ขอใหกรุงเทพมหานครตรวจสอบ  

การอนุญาตและควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 4.5  ญัตติดวยวาจาของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครนำขอสรุป

จากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเสนอตอสภากรุงเทพมหานคร

กอนนำเสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานครพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

 

 

5. เรื่องอ่ืน ๆ … 
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5. เรื่องอ่ืน ๆ 

 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑการดำเนินโครงการชุมชนเขมแข็ง 

พัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอขยายเวลาการศึกษา 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 15 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 17 มกราคม 2568) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2568 

 

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 

 
 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


